

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒).๓/๙๖๓

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗/ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการรับเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ศธ ๖๒๐๐/๐๖๑๙๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยบูรพาได้ขอหารือเกี่ยวกับการรับเรื่องการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น ทำให้มีคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยยื่นขอตำแหน่งเป็นจำนวนมาก และมีกรณีที่ยื่น ผลงานทางวิชาการที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์วารสารเผยแพร่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง มหาวิทยาลัย จึงขอหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑. กรณีที่ผู้ขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ยื่นผลงานประกอบการขอตำแหน่งเป็น ผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์วารสารเผยแพร่ โดยวารสาร จะตีพิมพ์วารสารเผยแพร่ ภายหลังจากวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามเกณฑ์ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนแล้วเสร็จกระบวนการได้หรือไม่ แต่จะดำเนินการแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่วารสารเผยแพร่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

๒. กรณีที่ผู้ขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ยื่นผลงานประกอบการขอตำแหน่งเป็น ผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนดแล้ว โดยสามารถสืบค้นได้ แต่ผลงานวิจัยดังกล่าวยังไม่ปรากฏเลขหน้าจากวารสารนั้น มีเพียง เลข DOI จัดเป็นการเผยแพร่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนแล้วเสร็จกระบวนการได้หรือไม่ หากผลงานวิจัยดังกล่าววารสารได้ออกเลขหน้าภายหลังจากวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และจะต้องกำหนด วันแต่งตั้งเป็นวันใดหากเป็นกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเรียนว่า คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่ง ทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณากรณีที่ผู้ขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการยื่นผลงานวิจัย ที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด แต่ผลงานวิจัยดังกล่าวยังไม่ปรากฏเลขหน้าจากวารสาร มีเพียงเลขที่ DOI นั้น ถือว่าเป็นการเผยแพร่ ที่ไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด เนื่องจากการออกเลขที่ DOI เป็นวิธีการแสดง domain ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น ค้นคืน โดยทั่วไปวารสารจะต้องมี volume และเลขหน้า

/กรณีมีเพียง...

กรณีมีเพียงเลขที่ DOI โดยไม่ปรากฏเลขหน้าจะถือว่าเป็นแค่ paper accepted อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยสามารถรับเรื่องไว้พิจารณาก่อนได้ สำหรับวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะแต่งตั้งได้ ไม่ก่อนวันที่ผลงานวิจัยนั้นได้รับการเผยแพร่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยปรากฏเลขหน้าของผลงานเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ยื่นผลงานประกอบการขอตำแหน่ง เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยวารสาร จะตีพิมพ์เผยแพร่ ภายหลังจากวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น ตามแนวปฏิบัติของ ก.พ.อ. จะอนุโลมให้ถือเป็น ผลงานทางวิชาการสำหรับใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ หากมีหนังสือจากบรรณาธิการ ของวารสารรับรองว่าจะลงเผยแพร่ให้ได้เมื่อใด ในวารสารฉบับใด ดังนั้นมหาวิทยาลัยสามารถรับเรื่อง ของบุคคลดังกล่าวไว้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ กรณีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการนั้นจะแต่งตั้งได้ ไม่ก่อนวันที่มีหลักฐานว่าผลงานนั้นได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือวันที่ สภามหาวิทยาลัยบูรพาได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช)

รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

โทร ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๓๘

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘